

รู้ก่อนรวยกว่า

เรื่อง "วรากรณ์ สามโกเศศ"



วุฒิภาวะด้านการเงิน

ผู้คนเติบโตจากเด็กจนแก่ควรมีวุฒิภาวะ หรือ maturity ในการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้นฉับไฉน ก็ควรมีวุฒิภาวะในเรื่องเงินๆ ทองๆ เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวฉับนั้น เพื่อความอยู่ดี อยู่รอด และปลอดภัย ห่วงชายอยู่กันไม่ยัดหลายคู่ก็เพราะฝ่ายหญิงมีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้นตามวัย แต่ฝ่ายชายยังคงดำรงความเป็นเด็กที่ขาดวุฒิภาวะอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ยังคงติดเพื่อน ติดเที่ยว ติดเล่น "ของเล่น" มีอารมณ์หรือหวออย่างขาดเหตุผลแบบเด็กๆ และประการสำคัญคือ ยังขาดวุฒิภาวะในเรื่องเงินอันเป็นส่วนประกอบสำคัญของการมีวุฒิภาวะในชีวิต

ฝรั่งบอกว่า เด็กชายกับผู้ใหญ่ชายแตกต่างกันตรงราคา "ของเล่น" ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต้องมี "ของเล่น" ด้วยกันทั้งนั้น เพราะมันเป็นธรรมชาติของผู้ชาย หรืออีกนัยหนึ่งบอกว่าเพศชายยังโง่ก็เป็นเด็กที่ไม่โต แต่ไม่ว่าจะตีความอย่างไร ผู้ใหญ่ชายต้องมีวุฒิภาวะในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะต้องมีวุฒิภาวะในเรื่องเงิน

จะว่าไปแล้วไม่ว่าหญิงหรือชายก็ต้องมีวุฒิภาวะในเรื่องเงินด้วยกันทั้งนั้น หากต้องการมีชีวิตที่มีคุณภาพตลอดชีวิต ลักษณะต่อไปนี่คือการมีวุฒิภาวะในเรื่องเงิน

* มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว โดยเฉพาะในเรื่องระมัดระวังการใช้จ่ายเพื่อการสร้างอนาคตที่มั่นคง

* รู้จักยับยั้งชั่งใจในการใช้จ่ายหาความสุข โดยไม่ใช้จ่ายอย่างไร้สติในเรื่องที่ไม่ควรใช้จ่าย

* มีวินัยในการใช้เงิน รู้จักอดออมเงินส่วนหนึ่งในปัจจุบันเพื่อนำไปลงทุนหารายได้ในอนาคต

* หากแบ่งเวลา 30 ปีในอนาคตออกเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 10 ปี จะต้องสามารถตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาทั้งสามได้ใกล้เคียงกัน มิได้เอนเอียงตระหนักชัดแต่เฉพาะเวลาที่ใกล้ตัวเท่านั้น จนละเลยไม่คิดถึงการต้องใช้จ่ายเงินในช่วงเวลาที่ห่างออกไป

* รู้จักความพอเหมาะพอเจาะ ดังที่ภาษาอังกฤษเรียกว่ามี Sense of Proportion กล่าวคือ ไม่กระทำสิ่งใดที่เวอร์จนเกินความพอดีหรือไม่รู้จักกาลเทศะ การหาเงินและใช้จ่ายอย่างพอเหมาะพอควร มีความสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงในชีวิต

* ไม่ปล่อยใจให้หัวใจแห่งความปรารถนาการบริโภคใหญ่โตกว่าสมองแห่งการใช้เหตุใช้ผลในเรื่องเงินทอง อันจะนำไปสู่การเป็นหนี้ และการใช้ชีวิตอย่างแพงกว่าที่ควร เพราะมีดอกเบี้ยเป็นองค์ประกอบของรายจ่ายอยู่เสมอ

* เข้าใจสุภาษิตที่ว่า "การหาเงินนั้นสำคัญ แต่การรู้จักใช้เงินนั้นสำคัญกว่า"

การเติบโตของวุฒิภาวะในเรื่องเงินตามวัยเป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพด้านการเงินที่ดีและมีความมั่นคงในชีวิต ☺